



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑  
เรื่อง มาตรการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วม  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ที่กำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐ ซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้  
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ  
โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา ก่อนเข้ารับการศึกษา  
เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมกับรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่  
ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล  
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
กำหนดหลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วม โดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา ยึดหลักการ  
มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหรือลักษณะงาน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ มาตรา ๘ (๓)(๔) มีสาระสำคัญ  
ที่กำหนดให้ในภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
หรือชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับจากภารกิจนั้น  
ข้าราชการต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมเพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อ  
ผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จึงกำหนดมาตรการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการของหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง  
การมีส่วนร่วม การวางแผน การดำเนินกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น  
ผ่านเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม มีการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา  
และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ดังนี้

๑. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้

๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยช่องทางที่หลากหลาย นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน

๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายวางแผนงานโครงการและวิธีการทำงาน และเป็นภาคีร่วมในการดำเนินงาน โดยหน่วยงานมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕



(นายนิพนธ์ นนธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑